



Narito kami

para

tumulong.



**Ang iyong tahanan. Ang ating komunidad.
Pambihirang pangangalaga.**

Sa madaling salita, nagmamalasakit kami.

Bilang rehistradong kawanggawa,
namumuhunan ka sa inyong komunidad
kapag pinili mo ang Acclaim Health.
Kasama sa aming mga serbisyo ang:

- Pangangalaga sa Tahanan
- Pangangalaga sa Demensiya
- Mga Panlipunang Suporta
- Pag-iwas sa Pagkahulog
- Hospisyong Pangangalaga
- Suporta sa Paggaling
- Suporta sa Pangungulila

**Tawagan mo kami.
Ibibigay namin sa iyo ang tulong
na kailangan mo.**

**1-800-387-7127
www.acclaimhealth.ca**

Pangangalaga sa Tahanan

Pribadong Pangangalaga

Ang aming mga propesyonal at mapagmalasakit na kawani ay magagamit upang pangalagaan ang iyong miyembro ng pamilya sa iyong sariling tahanan.

Ang iba't ibang antas ng pangangalaga ay magagamit upang matugunan ang iyong mga pangangailangan, at maaaring kabilang ang pangangalaga sa paa, pagsasama, personal na suporta o pag-aalaga.

Ito ang pangangalaga sa tahanan na may integridad: sisiguraduhin din namin na gamitin mo nang lubos ang iyong mga pag-pipilian para sa pangangalaga sa komunidad na pinondohan ng pamahalaan at magbigay ng pagtatasa sa kaligtasan sa tahanan.

Upang talakayin ang iyong mga natatanging pangangailangan, tawagan kami sa 905-827-8800.

Personal na Suporta

Ang aming mga Personal na Suporta na Manggagawa ay maaaring magbigay ng tulong na kailangan mo para mamuhay nang kumportable. Ang lahat ng aming mga Personal na Suporta na Manggagawa ay nakakaranas nang malawak na patuloy na pagsasanay upang mabigyan ka ng pinakamataas na kalidad ng pangangalaga.

Kung kwalipikado ka, maaaring ibigay ang personal na suporta sa pamamagitan ng sistema ng pangangalagang pangkalusugan nang walang bayad sa iyo. Ang Acclaim Health ay isa sa mga tagabigay mula sa Halton na nakakapagbigay ng personal na suporta na pinondohan ng pamahalaan.

Magagamit ang pribadong tahanan at personal na suporta 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo.

Pangangalaga sa Tahanan

Mga Klinika sa Pangangalaga

Kapag nakatanggap ka ng pangangalaga sa isa sa aming mga klinika, makikilala mo ang mga pinaka-mapagmalasakit, palakaibigan at may kaalaman na mga nars sa paligid.

Ang mga klinika ay idinisenyo upang pangalagaan ang mga taong nangangailangan ng kadalubhasaan ng isang nars, ngunit maaari pa ring umalis sa kanilang tahanan at tamasahin ang mga benepisyo ng pagpapatingin sa isang klinika. Nagagawa naming magbigay ng isang malawak na iba't ibang uri ng pangangalaga at paggamot sa aming mga klinika.

Lahat ng klinikang pangangalaga ay ibinibigay ng sistema ng pangangalagang pangkalusugan nang walang bayad sa iyo. Ang Acclaim Health ay isa sa mga tagabigay mula sa Halton na kayang magbigay ng pangangalagang pang-klinika.

Ang mga klinika ay eksklusibong nakalaan para sa mga inaalagang pasyente ng Acclaim Health, at hindi bukas sa publiko.

Pantahanang Pangangalaga

Kami ay nagbibigay ng pangangalagang pantahanan ng mahigit sa 90 taon, at ipinagmamalaki naming ipagpatuloy ang tradisyong ito ng huwarang pangangalaga at serbisyo sa aming komunidad.

Gaya ng nakasanayan, ang aming mga nars na nagmamalasakit, palakaibigan at may kaalaman ay kilala sa napakataas na kalidad ng pangangalagang ibinibigay nila. Kung kwalipikado ka, maaaring ibigay ang pantahanang pangangalaga sa pamamagitan ng sistema ng pangangalagang pangkalusugan

nang walang bayad sa iyo. Ang Acclaim Health ay isa sa mga tagabigay na mula sa Halton na nakakapagbigay ng pag-aalaga na pinondohan ng pamahalaan.

Ang pribadong pag-aalaga sa iyong tahanan ay magagamit 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo.



Pangangalaga sa Demensiya

Pagbisita sa Memorya

Maaaring mahirap mapanatili ang pagkakaibigan sa mga unang yugto ng pagkawala ng memorya. Gayunpaman, ang mga koneksyon sa lipunan ay susi sa pagpapanatili ng mga kasanayan sa komunikasyon at pakiramdam na masaya.

Ang aming kahanga-hangang mga Boluntaryo sa Pagbisita ng Memorya ay espesyal na sinanay upang isangkot ang mga taong nakakaranas ng maaga hanggang kalagitnaan ng mga yugto ng kapansanan sa memorya dahil sa demensiya, stroke o pinsala. Karaniwang nangyayari ang mga pagbisita minsan sa isang linggo sa loob ng 1-2 oras.



Pangangalaga sa Demensiya

Patty Place

Ang aming bagong, masyadong makabagong gusali ay isang sentro ng kahusayan para sa pangangalaga sa demensiya sa lalawigan.

Nagtatampok ito ng:

- JIM's Suite's na mayroong walong maikling pananatili nang magdamag na kama (ang tanging nasa Halton lamang)
- Isang nakaka-engganyo na kuwarto na teknolohiya (ang una sa uri nito sa Canada na partikular na idinisenyo para sa mga taong may demensiya)
- Soper Club – isang pinalawak na Programa para sa Araw ng Pangmatanda para sa mga taong may demensiya
- Walmley Club – isang Programa para sa Araw ng Pangmatanda para sa mga mahihinang matanda
- Isang Kapehan sa Tagapagbigay-alaga [Caregiver Cafe] na may karagdagang suporta sa tagapagbigay-alaga para sa mga pamilya
- Pinakamahuhusay na gawi sa palakaibigang disenyo sa demensiya



Labis akong nagpapasalamat at gumaan ang loob na siya ay nasa isang kapaligiran kung saan siya ay ligtas, ay inaalagaan nang may paggalang, dignidad at pakikiramay.

- Tagapag-alaga ng Kliyente

Pangangalaga sa Demensiya

Pang-araw na Programang Pangmatanda*

Ang mga taong nabubuhay na may demensiya ay umuunlad kapag ang kanilang mga kakayahan ay sinusupportahan, ang kanilang mga nagawa ay ipinagdiriwang, at ang kanilang karanasan sa buhay ay pinahahalagahan.

Sa pamamagitan ng makabagong programa, at isang masigla at palakaibigang kapaligiran na nagtataguyod ng kalayaan, gustong-gusto ng mga tao na pumunta sa aming Mga Programa para sa Araw ng Pangmatanda, na kilala rin bilang "ang klub." Gustong-gusto ng mga tagapag-alaga na binibigyan sila nito ng ilang oras na walang pagkakasalana muling mapagpasigla at muling magpanibago.

Mga Lokasyon

- Burlington Club
905-632-8168
- Soper Club @ Patty's Place (Oakville)
905-847-9559
- Walmley Club @ Patty's Place (Oakville)
905-847-9559
- Mississauga Club
905-823-9264

**May napakaliit na bayad bawat araw.
May makukuhang tulong sa bayad.*

Pangangalaga sa Demensiya

Pribadong Pangangalaga sa Paghinga

Kailangan mo ng pangangalaga upang makadalo ka sa isang klase, isang kaganapan o para lamang mabigyan ka ng pahinga? Ang aming mga propesyonal at mapagmalasakit na kawani ay makukuha upang pangalagaan ang iyong miyembro ng pamilya na may demensiya sa iyong sariling tahanan.

Maaari kaming tumulong sa loob ng isang oras hanggang sa magdamag at sa loob ng ilang araw. Ang pagpepresyo ay nakasalalay sa antas at tagal ng pangangalaga na kinakailangan.

Magdamag na Pangangalaga sa Paghinga*

Mga Jim's Suite

Matatagpuan sa isang hiwalay, ligtas na seksyon ng Patty's Place, ang JIM's Suites ay magagamit para sa mga pananatili ng hanggang dalawang linggo para sa mga taong may demensiya.

Ang aming hindi kapani-paniwalang pangkat ng mga espesyal na sinanay na kawani ay patuloy na naroroon upang asikasuhin ang lahat ng pangangailangan ng mga miyembro ng iyong pamilya sa panahon ng kanilang pananatili. Kabilang dito ang tulong sa banyo, tulong sa pagbibihis at pagligo, at tulong sa mga oras ng pagkain – at siyempre, nagsasaya!

Pangangalaga sa Demensiya

Suporta at Edukasyon ng Tagapag-alaga

Mga Konsultasyon sa Tagapag-alaga

Ang aming mga Tagapag-ugnay sa Edukasyon ng Tagapag-alaga ay naroroon upang sagutin ang mga tanong, magmungkahi ng mga stratehiya sa pangangalaga, at magbigay ng tulong nang personal, sa pamamagitan ng email o sa telepono.

Mga Sesyon ng Edukasyon

Nag-aalok kami ng iba't ibang mga kurso upang turuan ka:

- Paano alagaan ang taong may demensiya
- Ano ang aasahan habang lumalala ang sakit
- Paano alagaan ang iyong sarili
- Paano makakuha ang mga mapagkukunan ng komunidad

Mga Pangkat ng Suporta

Makipagkita sa iba pang mga tagapag-alaga upang magbahagi ng mga karanasan, tuklasin ang mga solusyon sa mga karaniwang hamon, at alamin ang tungkol sa mga mapagkukunan ng komunidad. Tingnan ang aming website para sa mga oras at lokasyon.



Mga Panlipunang Suporta at Pangangalaga

Magiliw na Pagbisita

Ang aming masigla at mapagmalasakit na mga boluntaryong bisita ay nagbibigay ng pagkakaibigan, suporta at mga pamamasyal para sa malungkot, nakahiwalay o mahina na mas matanda at mga mas batang nasa hustong gulang na nakahiwalay dahil sa mga pisikal na hamon. Ang pagkakaroon ng suporta ng isang Magiliw na Bisita sa isang regular na batayan ay maaaring gawing mas madali ang pamumuhay sa iyong sarili at hindi gaanong malungkot.

Tele-Touch

Ang mga boluntaryo ay tumatawag sa mga kliyente sa pamamagitan ng paunang nakaayos na iskedyul upang magbigay ng nakakapanatag na pakikipag-ugnayan sa telepono sa mga nakahiwalay na matanda na naghahanap ng magiliw na pag-uusap, seguridad, o muling pagtiyak.



Ito ay tulad ng isang emosyonal na suporta. Para sa mga taong tulad ko na ganap walang sinuman, ito ay napakahusay.

- Tele-Touch na Kliyente

Hospisyong Pangangalaga

Emosyonal, panlipunan at espirituwal na suporta para sa mga may mga sakit na naglilimita sa buhay at kanilang mga pamilya.

Ang aming pangkat ng mga nagmamalasakit na kawani at mga napakahusay na boluntaryo ay kasama mo sa iyong paglalakbay - sa bawat hakbang ng daan. Makikinig kami, magsisikap na maunawaan ang iyong mga pangangailangan, susuportahan ka at iyong pamilya, magbahagi ng mga mapagkukunan, at ikonekta ka sa mga karagdagang serbisyo sa komunidad habang nagbabago ang iyong mga pangangailangan.

Suporta sa Paggaling

Lumikha ng isang espasyo para kalmado ka sa loob ng iyong sarili. Ang aming mga suporta sa paggaling ay maaaring makatulong sa iyo na mapabuti ang iyong pangkalahatang kagalingan habang binabawasan ang sakit, pagkabahala at pagkabalisa.

Kasama sa mga pantulong na terapi ang:

- Therapeutic Touch®
- Terapi sa Musika
- Reiki
- Masahe sa Kamay at Bisig

Magagamit sa mga taong may mga sakit na naglilimita sa buhay, demensya, o mga tagapag-alaga na nakakaranas ng mataas na pagkabahala.

Hospisyo at Pangungulila

Suporta sa Pangungulila

Naiintindihan namin kung gaano kahirap maranasan ang kalungkutan at pagkamatay ng isang mahal sa buhay.

Isa sa Isa't na Suporta

Kung nahihirapan ka sa pagkamatay ng isang mahal sa buhay, hindi mo kailangang harapin ng mag-isa. Ang aming kawani at mga sinanay na boluntaryo ay makakatulong sa iyo na harapin ang iyong kalungkutan at makahanap ng isang paraan upang sumulong. Maaaring maganap ang mga pagbisita sa iyong tahanan o sa isa pang lugar na mas madali para sa isa't isa.

Mga Pangkat ng Suporta

Makipagkita sa iba na nawalan ng mahal sa buhay at ibahagi ang iyong karanasan sa aming mga pangkat ng suporta sa pangungulila. Ang mga pangkat ng suporta ay pinapatakbo sa buong taon sa buong Halton at kadalasang partikular sa isang uri ng pagkawala (pagkawala ng asawa/kapareha, pagkawala ng anak na nasa hustong gulang). Tingnan ang aming website para sa mga oras at lokasyon.



Programa para sa Ehersisyo ng Suporta sa Tahanan

Ang 12-linggong programang ito sa bahay ay gumagawa ng masusukat na mga resulta para sa mga matatanda na hindi makakadalo sa isang klase ng ehersisyo sa komunidad.

Tamang-tama para sa mga mahihinang mas matatanda na gustong pagbutihin ang kanilang lakas, balanse, kadaliang kumilos at tatag sa pamamagitan ng pag-eehersisyo sa bahay.

Mga Klase sa Pag-eehersisyo sa Komunidad

Mga libreng klase ng ehersisyo sa komunidad sa buong Halton na partikular na idinisenyo para sa mga mas matatanda.

Bawasan ang iyong panganib na mahulog sa pamamagitan ng pagpapabuti ng iyong lakas, balanse at tatag.

Ang mga klase ay ipinakita sa pakikipagtulungan sa Kagalingan ng mga Sinyor sa Lifemark [Lifemark Seniors Wellness]. Upang magrehisitro o matuto nang higit pa, mangyaring makipag-ugnayan sa Lifemark Seniors Wellness sa 1-877-696-1620.

Magboluntaryo sa amin

Makisali

Maranasan ang kagalakan ng paggawa ng pagkakaiba sa buhay ng isang tao!

Mayroon kaming makabuluhang mga pagkakataong magboluntaryo para sa halos anumang iskedyul.

Para sa karagdagang impormasyon at listahan ng mga posisyon na mayroon, pumunta sa:



www.acclaimhealth.ca/volunteer



volunteering@acclaimhealth.ca



1-800-387-7127 ext 2329



905-827-8800 ext 2329





**Bilang ng Pagpaparehistro ng
Kawanggawa**
#11928 4602 RR0001

    @acclaimhealth
www.acclaimhealth.ca

(905) 827-8800
1-800-387-7127
Fax: (905) 827-3390

2370 Speers Rd
Oakville, ON
L6L 5M2

Kinikilala ng:

Bahaging pinondohan ng:



Ontario 



Nagbibigay ang Acclaim Health ng mga serbisyo ng pangangalaga at personal na suporta sa ilalim ng kontrata sa mga Serbisyo sa Pagsuporta sa Pangangalaga sa Tahanan at Komunidad Mississauga Halton (MH)[Home and Community Care Support Services Mississauga Halton (MH)] at mga Serbisyo sa Pagsuporta sa Pangangalaga sa Tahanan at Komunidad Hamilton Niagara Haldimand Brant (HNHB) [Home and Community Care Support Services Hamilton Niagara Haldimand Brant (HNHB)] alinsunod sa kanilang mga alituntunin sa mga programa at mga serbisyo. Ang mga pananaw na ipinahayag ay sa Acclaim Health at hindi kinakailangang sumasalamin sa mga pananaw ng MH, HNHB, Ontario Health o ng Pamahalaan ng Ontario.